

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาปัญหาการดำเนินธุรกิจผ้าดัดมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตผ้าดัดมือของจังหวัดแพร่
ผู้จัดทำ	: นางรพีพรรณ แดงป่า
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร. ทวีวรรณ พรหมกันธา
หลักสูตร	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: สิงหาคม 2545
จำนวนหน้า	: 68 หน้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการดำเนินธุรกิจผ้าดัดมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตผ้าดัดมือจังหวัดแพร่ เพื่อที่จะนำผลการศึกษาไปเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจผ้าดัดมือของกลุ่มแม่บ้าน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเจริญก้าวหน้า ช่วยในการตอบสนองนโยบาย การสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตผ้าดัดมือของจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 79 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 41 – 50 ปี การศึกษาจบระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,000 – 4,000 บาท

การศึกษาลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตผ้าดัดมือของจังหวัดแพร่ พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตผ้าดัดมือเต็มเวลา ใช้เงินทุนส่วนตัว บางส่วนกู้จากเงินกองทุนของชุมชน กลุ่มแม่บ้านไม่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าดัดมือ หาซื้อได้ในจังหวัดแพร่ แต่มีราคาสูง เมื่อผลิตผ้าดัดมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแม่บ้านไม่ได้ขายเองเลยทันที ต้องรอให้ทางกลุ่มนำไปจำหน่ายให้ กลุ่มแม่บ้านส่วนมากต้องการให้มีการจัดประกวดฝีมือการออกแบบและปักเย็บผ้าดัดมือ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งต้องการให้มีการจัดตั้งเงินกองทุน โดยสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านเอง และสมาชิกทุกคนลงความเห็นว่า รายได้

จากการผลิตผ้าคันมือ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัวดีขึ้น ผลการวิเคราะห์ยังพบอีกว่าปัญหาด้านการตลาดเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด กลุ่มแม่บ้านต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาดูแล ในเรื่องของการการตลาด เพราะผ้าคันมือที่ผลิตแล้วไม่สามารถขายได้ทันทีต้องรอให้ทางกลุ่มนำไปจำหน่าย

การศึกษาปัญหาด้านการผลิต พบว่า กลุ่มแม่บ้าน ขาดวิทยากร ผู้ให้การอบรมในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ วัสดุดิบมีราคาสูง ขาดความชำนาญ และขาดการควบคุมคุณภาพ ส่วนปัญหาด้านการตลาดพบปัญหามากที่สุดคือ การวางแผนการด้านการตลาด รองลงมาคือการขาดความรู้ในเรื่องของการหาช่องทาง การจัดจำหน่าย ขาดความรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน ส่วนปัญหาด้านการจัดการพบว่า กลุ่มแม่บ้าน มีการจัดตั้งองค์กร แต่ไม่ชัดเจน ขาดการแบ่งสายงานการบังคับบัญชา ไม่มีการจัดระบบการทำงาน ขาดการวางแผนการดำเนินงาน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยมาก

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา พบว่า กลุ่มแม่บ้าน ควรได้รับการอบรม ในเรื่องการเขียนแผนการตลาด อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำบรรจุภัณฑ์ อบรมการเขียนโครงการธุรกิจ โดยเฉพาะการเขียนโครงการเพื่อขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานในภาครัฐบาล และสุดท้ายกลุ่ม แม่บ้านควรได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน ให้มีการจัดตั้งองค์กรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตผ้าคันมือ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน